
 

 

 

Q&A OPP Day Year End 2023 

วันองัคารท่ี 5 มีนาคม 2567 

 

1. หลังใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบท่ี 3 ท่ีมีอายุ 15 ปีส้ินสุดลง ในปี 2570 จะเกิดผลกระทบ

ต่อบริษัทฯ อย่างไรบ้าง 

ตอบ กิจการโทรคมนาคม ไดรั้บใบอนุญาตเป็นเวลา 15 ปี ในขณะท่ีหลายผูป้ระกอบการ ท่ีอยู่ในกลุ่ม

อุตสาหกรรมเดียวกันได้รับใบอนุญาต 15 ปี หรือ 20 ปี ซ่ึงเม่ือหมดอายุแล้วจะมีการขอพิจารณาต่อ

ใบอนุญาตต่างๆ ในท่ีน้ีถือเป็นเร่ืองปกติของอุตสาหกรรม ซ่ึงจากท่ีผูป้ระกอบการอ่ืนสามารถต่อใบอนุญาต

ในการประกอบกิจการได ้ในปัจจุบนับริษทัฯไดมี้การชาํระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ เป็นไปตาม

ระบบท่ีกาํหนด ไม่มีเหตุท่ีทาํใหเ้กิดขอ้พิพาทระหวา่งกนั ฉะนั้นบริษทัฯ เช่ือวา่จะสามารถต่อสัญญาไดอ้ย่าง

แน่นอน 

  

2. ธุรกจิ Data Center เข้ามาตั้งฐานในไทยเพิม่มากขึน้เร่ือยๆ มีผลบวก และลบต่อบริษัทฯ ในด้านใดบ้าง 

ตอบ  แยกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือการมี Data Center เขา้มาตั้งฐานในไทย เป็นผลดีในมุมของธุรกิจ Data 

Service อย่างแน่นอน เม่ือมี Data Center เข้ามาตั้งฐานในไทยแล้ว จาํเป็นท่ีจะต้องมีการเช่ือมต่อข้อมูล

ระหว่าง Data Center ดว้ยกนั การเช่ือมต่อขอ้มูลระหว่าง Data Center ไปหาลูกคา้ หรือการเช่ือมต่อขอ้มูล

ระหว่าง Data Center ไปยงัต่างประเทศ ซ่ึงเม่ือขึ้นช่ือว่า “เช่ือมต่อขอ้มูล” นั้น เป็นส่ิงท่ีบริษทัฯ สามารถ

ให้บริการด้าน Data Service ได้ทั้งหมด โดยในปัจจุบนับริษทัฯ ไดมี้การให้บริการด้านน้ีแก่ Data Center 

หลายราย ทั้งลูกคา้ใหม่ๆ ท่ีอยูร่ะหวา่งการเจรจา รวมถึงการเซ็นสัญญา ในส่วนน้ีจะทยอยเติบโตขึ้น ซ่ึงมีทั้ง

รายเล็ก รายใหญ่ หรือบางรายเป็นลูกค้าเดิมอยู่แล้ว ก็มีการเพิ่มบริการเป็นการเช่ือมต่อข้อมูลไปยัง

ต่างประเทศ เป็นตน้ ส่วนท่ีสองคือส่วนของอุตสาหกรรม Data Center เม่ือ Data Center เขา้มาตั้งฐานในไทย

เพิ่มมากขึ้น การแข่งขนัเป็นเร่ืองท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้อยา่งไรก็ตามการท่ีมี Data Center ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น จะทาํให้

เกิด Business Model ต่างๆ ท่ีเพิ่มมากขึ้น ในส่วน Data Center บริษทัฯ ให้ความสนใจลูกค้าเฉพาะราย 

ยกตวัอย่างเช่น กลุ่มธนาคาร กลุ่มลูกคา้ท่ีมีขนาดใหญ่ ซ่ึงบริษทัฯ อยู่ใน niche market ก็ตอ้งบริหารจดัการ

ลูกคา้ของบริษทัฯ ต่อไป และเช่ือว่าขนาดกิจการของบริษทัฯ ก็น่าจะมีความแข็งแรง และดว้ยสถิติลูกคา้ท่ี

บริษทัฯ ใหบ้ริการมาก่อนทั้งกลุ่มสถาบนัการเงิน กลุ่ม Hyper scalers ต่างๆ ก็สามารถเป็นหน่ึงในการการันตี

ใหลู้กคา้รายใหม่ๆ เขา้มาใชบ้ริการของบริษทัฯได ้ฉะนั้นเร่ืองของการแข่งขนับริษทัฯ เช่ือวา่เป็นการบริหาร 



 

 

 

จดัการไปตามสถานการณ์ของอุตสาหกรรม และบริษทัฯ มัน่ใจวา่บริษทัฯ มีจุดแขง็ท่ีมีประสิทธิภาพมากพอ

ในการแข่งขนัส่วนน้ี 

 

3. แนวโน้มผลการดําเนินงานใน Q1 เป็นอย่างไร แผนการลงทุนในปี 2567 เป็นอย่างไร งบลงทุนเท่าไร และ

บริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุน Data center ในไทย มองเป็นความเส่ียงและโอกาสอย่างไร 

ตอบ  ปัจจุบนัยงัไมส้ิ่นสุดไตรมาสแรก ซ่ึงจะเห็น track record ของไตรมาสแรกมาพอสมควร การเติบโต

ของบริษทัฯนั้น มาจากหลายส่วน ส่วนท่ี 1 คือการใหบ้ริการ Data Service ท่ีมีความแขง็แรง มีการดาํเนินงาน

ต่างๆ ส่วนท่ี 2 คือส่วนของงานใหบ้ริการ Installation ท่ีบริษทัฯ มีสัญญาอยู่แลว้ และทยอยส่งมอบ ส่วนน้ีก็

จะเป็นส่วนท่ีบริษทัฯ เช่ือได้ว่าจะทาํให้ผลประกอบการมีแนวโน้มในการเติบโตท่ีดี ถา้ดูงบการเงินของ

บริษทัฯ จะเห็นว่า ITEL จะมีลกัษณะคลา้ยๆ กนั คือจะมากกว่าไตรมาสแรกของปีก่อนหนา้ แลว้จะค่อยๆ 

เติบโตในเชิงของแต่ละไตรมาส เป็นลกัษณะหรือเป็นเทรนด์ท่ีนักลงทุนสามารถเขา้ไปดูและวิเคราะห์ได้ 

บริษทัฯ เช่ือว่าเป็น industry standard สําหรับแผนการลงทุนในปี 2567 มีงบลงทุนเท่าไร การลงทุนมีหลาย

ส่วน ส่วนท่ี 1 คือการลงทุนในการซ้ือกิจการ ซ่ึงในปี 2567 น้ี บริษทัฯ อยูใ่นระหวา่งการพิจารณาว่ามีกิจการ

ไหนท่ีจะมี synergy กบับริษทัฯ หากมีจะทาํการแจง้ให้ทราบเป็นระยะ สําหรับโครงข่ายไฟเบอร์ออพติก 

บริษทัฯ มีการลงทุนจาํนวน 200-300 ลา้นบาท/ปี ในส่วนของธุรกิจ Data Center บริษทัฯ มีการลงทุนใน

ส่วนของ 1.5 เมกะวตัต ์โดยเป็นการทยอยลงทุน ซ่ึงบริษทัฯ ถือหุ้นจาํนวน 33% ส่วนน้ีคิดเป็นทั้งปี คาดว่า

ประมาณ 300-500 ลา้น ขึ้นอยู่กบัลูกคา้ อุตสาหกรรม และการเติบโตต่างๆ ในส่วนของบริษทัต่างชาติท่ีเขา้

มาลงทุน มองเป็นความเส่ียงอย่างไร บริษทัฯ มองว่าเป็นผลกระทบเชิงบวกโดยเฉพาะธุรกิจ Data Service 

ในทางเดียวกนั เกิดการแข่งขนั มีความตอ้งการการใชง้านเพิ่มมากขึ้น ถือเป็นผลดีต่อประเทศไทย 

 

4. บริษัทท่ีเข้ามาเช่าพื้นท่ี Data Center เป็นชาติใดบ้าง สัดส่วนเท่าไร 

ตอบ  บริษทัฯ ท่ีมีการเช่าพื้นท่ี Data Center นั้น ไม่ได้เปิดเผยเป็นรายลูกคา้ ทั้งน้ีบริษทัฯ เร่ิมจากการ

ให้บริการภายในประเทศ โดยไดใ้ห้บริการกบัสถาบนัการเงินไทย ซ่ึงเป็น สถาบนัการเงินไทยท่ีเคยถือหุ้น

โดย สถาบนัการเงินต่างชาติ เป็นตน้ ในปัจจุบนั บริษทัฯ มีเร่ืองของลูกคา้ เร่ืองของระบบ Ticket ต่างๆ 

ระบบการเก็บขอ้มูลทางดา้นโฉนดท่ีดินต่างๆ เป็นตน้ และData Center ของบริษทัฯ มี Hyper scalers มาตั้ง

เป็น Edge Data Center เป็นตน้ และดว้ยคุณภาพ เสถียรภาพในการใหบ้ริการของบริษทัฯ สามารถใหบ้ริการ

ไดต้ามความตอ้งการทั้งลูกคา้ในประเทศ และต่างประเทศ 



 

 

 

5. มีแนวทางการจัดการภาระหนี้สินท่ีทําให้เกิดค่าใช้จ่ายทางการเงินอย่างไร อยากให้จัดทําแผนงาน

ดําเนินการในเร่ืองนีใ้ห้ชัดเจน เน่ืองจากเป็นค่าใช้จ่ายสูงมากในงบการเงินเม่ือเปรียบเทียบกบักาํไรสุทธิ 

ตอบ  บริษทัฯ อยูร่ะหวา่งหาแนวทางการเก็บเงินให้เร็วขึ้น สาํหรับภาวะดอกเบ้ียท่ีมีการปรับตวัสูงขึ้นเป็น

เร่ืองท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ เน่ืองจากบริษทัฯ ใช้ระบบการกู้อยู่ ซ่ึงมีการขยบัในเร่ืองของอตัราดอกเบ้ีย ทาํให้

ตน้ทุนต่างๆ แพงสูงขึ้น ส่วนหน่ึงท่ีบริษทัฯ พยายามดาํเนินการคือเร่ืองของการเก็บเงินจากลูกคา้ ซ่ึงมีการ

เขา้ไปบริหารจดัการ ในบางช่วงสามารถทาํไดดี้ บางช่วงมีความล่าชา้ ส่ิงสาํคญัก็คืองบประมาณปี 2567 ดว้ย

งบประมาณท่ียงัไม่ไดรั้บการอนุมติั จึงเป็นส่วนท่ีทาํให้รัฐบาลอาจจะไม่สามารถทาํจ่ายในบางส่วนได ้และ

เม่ือไดรั้บการอนุมติัแลว้ ก็สามารถนาํกลบัไปคืนในส่วนนั้นได ้ส่ิงเหล่าน้ีคือเร่ืองท่ีตอ้งบริหารจดัการในเชิง

ธุรกิจของบริษทัฯ  

 

6. บริษัทฯ มีแผนจะขยายพื้นท่ีให้เช่า Data Center หรือไม่ เพราะจากงบการเงินพบว่าอตัราการให้เช่าพื้นท่ี

น้ันอยู่ท่ี 98% 

ตอบ  Data Center ท่ีเห็นในงบการเงินไม่ไดเ้ยอะมาก เพราะบริษทัฯ ถือหุ้น 100% ใน Data Center แห่ง

แรก และถือหุน้ 33% ใน Data Center แห่งท่ี 2 จึงไม่ไดน้าํรายไดใ้นส่วนของการถือหุน้ 33% น้ี มารวมอยูใ่น

งบการเงินของบริษทัฯ ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่มีแผนขยายส่วนของธุรกิจ Data Center ณ ปัจจุบนั บริษทัฯ ดาํเนิน

ธุรกิจจากส่ิงท่ีมี และดาํเนินการปิดการขายกบัลูกคา้เพื่อให ้Data Center แห่งท่ี 2 เตม็  

 

7. เหตุใดบริษัทฯ จึงตั้งเป้าการเติบโตของ Data Service ค่อนข้างน้อย ได้รวม upside ของการได้ต่อสัญญา 

USO อนิเตอร์เน็ตชายขอบไปหรือยัง 

ตอบ  ดา้นธุรกิจ Data Service มีการต่อสัญญาอย่างต่อเน่ือง มูลค่าสัญญาท่ีลดลงจากลูกคา้บางรายท่ีมีการ

ปรับเปล่ียนธุรกิจ อาจมีการใชน้อ้ยลง หรือใช ้service ท่ีลดตํ่าลง ซ่ึงจะมีความเก่ียวโยง เก่ียวเน่ืองกนั การตั้ง

เป้าจึงมีหลายปัจจยัเขา้มาเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงการต่อสัญญาต่างๆ บริษทัฯ คาดว่าการต่อสัญญา USO จะมี

ทิศทางท่ีดี และคาดว่าจะต่อสัญญาไดใ้นช่วงกลางปี ปัจจุบนัมีการพิจารณาไปแลว้ อยู่ในกระบวนการ การ

ทาํใหมี้การต่อสัญญาเกิดขึ้น  

 

 



 

 

 

8. การอนุมัติงบประมาณท่ีล่าช้ามีผลทําให้รายได้ของบริษัทตํ่ากว่าท่ีคาดการณ์หรือไม่ 

ตอบ  การอนุมติังบประมาณท่ีล่าชา้ มีผลในเชิงของเวลา แต่ในภาพรวมแลว้ บริษทัฯ คาดว่าจะสามารถ

บริหารจัดการให้มีการเติบโตเป็น normal growth ได้ เพราะบริษัทฯ มีสัญญาอยู่แล้วในมือ ปัจจุบัน

งบประมาณดงักล่าวอยูใ่นวาระท่ีกาํลงัจะผา่นการอนุมติั คาดวา่ช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมจะเขา้สู่

สภาวะปกติ ในขณะเดียวกนัปีน้ี มีงบประมาณ 2 รอบ ส่งผลในเชิงบวก มากกวา่เชิงลบ  

 

9. จาก 3 ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในความเห็นผู้บริหารคาดว่าธุรกจิใดท่ีจะเป็นเรือธง (Flagship) ของบริษัท

ฯ ในอกี 10 ปีข้างหน้า 

ตอบ  บริษทัอินเตอร์ลิ้งค ์เทเลคอม จาํกดั (มหาชน) ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อมุ่งเน้นในเร่ืองของ Connectivity 

เพราะฉะนั้นในเชิงของ Connectivity หรือการเช่ือมต่อ หรือ Data Service ยงัคงเป็นเรือธงของบริษทัฯ การ

ให้บริการ Data Service เป็นบริการท่ีไม่ใชไ้ม่ได ้เป็นหลกัสําคญัในการให้บริการของบริษทัฯ ธุรกิจอ่ืนๆ ก็

สําคญัเช่นเดียวกนั ก็จะเกิดการทาํงานร่วมกนัอยู่ในกลุ่ม ซ่ึงบริษทัฯ มองว่าทุกธุรกิจสําคญัเหมือนกันหมด 

หากแต่ถามว่าสร้างบริษัทน้ีขึ้ นมาเพราะอะไร คาํตอบคือเพราะต้องการให้บริการ Data Service หรือ 

Connectivity 

 

10. บริษัทฯ มีแผนการท่ีจะชําระหนีท่ี้จะครบใน 1 ปี จํานวน 460 ล้าน (สัญญาเช่าและเงินกู้) อย่างไร ในขณะ

ท่ีมีเงินสด 109 ล้านบาท 

ตอบ  บริษทัฯ มีการชาํระหน้ีระยะยาวเป็นรายเดือนอยูแ่ลว้ จะเห็นไดจ้ากงบกระแสเงินสด โดยมีการเก็บ

เงินจากลูกคา้ มีการกาํหนดกระแสเงินสดท่ีเหลือใช้จ่ายไดจ้ริง บริษทัฯ สามารถบริหารจดัการวงเงินต่างๆ 

ได ้โดยไม่กระทบกบัธุรกิจ 

 

11. ปีนี ้margin จะลดลงมากน้อยเท่าไร 

ตอบ  ในปีท่ีผา่นมา margin ของธุรกิจ Installation ดี เกิดจากงานท่ีเป็นเร่ืองของ Finger Scan บริษทัฯ เช่ือ

ว่า ปีน้ีก็จะมีงานลกัษณะดงักล่าวเขา้มาอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงอยู่ระหว่างการเจรจา เน่ืองจากมีตน้ทุนมีการปรับ

เพิ่มขึ้น มีความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีเกิดขึ้น หรือมีความประสงค์ท่ีเพิ่มสูงขึ้น บริษทัฯ พยายาม

กาํหนด base line ใหอ้ยูท่ี่ 17-20% แต่หากมีงาน ท่ีมี margin ดีๆ เขา้มา บริษทัฯ ก็จะเขา้ไปบริหารจดัการ 

 



 

 

 

 

12. เหตุผลท่ีเงินกู้ ยืมระยะส้ันในปี 2022 เพิ่มขึ้น 1 พันล้านบาท (YoY) แต่ต้นทุนทางการเงินกลับเพิ่มขึ้น

เพียงแค่ 13 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 2022 บริษัทฯ ใช้เคร่ืองมือทางการเงินใด จึงสามารถควบคุมต้นทุน

ทางการเงินได้ดีมาก 

ตอบ  เงินกูบ้างช่วงเขา้มาเป็นระยะสั้น ไม่ไดส่้งผลในเร่ืองตน้ทุนทางการเงิน ซ่ึงเป็นการบริหารจดัการ

ทัว่ไป มีเงินกูร้ะยะสั้น และเงินกูร้ะยะยาวต่างๆ  

 

13. ผลประกอบการของ GLS ปัจจุบันเป็นบวกหรือยัง ธุรกจินีม้ี Seasonal หรือไม่ 

ตอบ  ในช่วงท่ีบริษทัฯ เขา้ซ้ือกิจการ GLS นั้น ผลประกอบการของ GLS ก็เป็นบวกอยู่แลว้ โดยบริษทัฯ 

ไดเ้ขา้ไปบริหารจดัการลูกคา้ บางอยา่งมีการยกเลิก เน่ืองจากไม่ synergy กบักิจการของบริษทัฯ และพยายาม

หาลูกคา้ใหม่ ซ่ึงบริษทัฯ เช่ือว่ากิจการน้ีจะเป็นกิจการท่ีมี กระแสเงินสดท่ีเป็นบวก ขึ้นอยู่กบัว่าจะสามารถ

ทาํใหกิ้จการใหญ่ไดม้ากนอ้ยเพียงใด  

ในปัจจุบนัน้ี โรคต่างๆ วิเคราะห์ หรือมองเห็นไดย้ากขึ้น ดงันั้นในการให้บริการ CT Scan, MRI 

Scan ต่างๆ จะกลบัมาเป็นพื้นฐานสําคญัให้กบัคนไขไ้ดม้ากขึ้น หมอสามารถวินิจฉัยโรคไดม้ากขึ้น หากมี

เคร่ืองมือทางการแพทยเ์หล่าน้ีกระจายอยู่ตามพื้นท่ีต่างๆ มากขึ้น ก็จะทาํให้เกิดการเขา้ถึงไดม้ากขึ้น และมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น บริษทัฯ เช่ือวา่กิจการจะมีศกัยภาพท่ีดี และสามารถขยายกิจการต่อไปไดอี้ก  

 

14. บริษัทฯ มีแผนขยายธุรกิจสู่การผลิตไฟฟ้าหรือไม่ในอนาคต เพ่ือสอดรับกับ Data Center ท่ีต้องการ

ไฟฟ้าปริมาณมาก 

ตอบ  บริษทัฯ ไดมี้การเจรจาร่วมทุนกบับริษทัในตลาดหลกัทรัพย ์และมีการถือหุน้ 12% ในการพฒันาเขา้

สู่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบไฟฟ้า อยู่ระหว่างการจดัตั้งบริษทัคาดว่าแลว้เสร็จภายในเดือนน้ี หลงัจากนั้น 

จะมีการแจง้รายละเอียดใหท้ราบอยา่งเป็นทางการ 

 

 

 

 



 

 

 

15. คาดว่าจะต้องมีการตั้งสํารองลูกหนีค้้างชําระประมาณเท่าใด บริษัทฯ พอจะมีสภาพคล่อง ช่วยซ้ือหุ้นคืน

ได้ไหม 

ตอบ  การซ้ือหุ้นคืนอยู่ระหว่างรอจงัหวะเวลารวมถึงนโยบายต่างๆ ซ่ึงจะมีการหารือกนัว่าเหมาะสมท่ีจะ

ดาํเนินการหรือไม่ อย่างไร และรูปแบบใด สําหรับการตั้งสํารองลูกหน้ีคา้งชาํระ บริษทัฯ ตั้งตามนโยบาย

หลกั ซ่ึงมีคณะกรรมการบริษทัดูแลเร่ืองน้ีอยู ่

 

16. บริษัทฯ เร่ิมเห็นสัญญาณการฟ้ืนตัวของงานภาครัฐบ้างแล้วหรือไม่ คาดว่างานประมูลจะออกมามาก

ประมาณช่วงไหนของปี 

ตอบ  โดยปกติเม่ืองบประมาณผ่านการพิจารณาอนุมติั ก็จะมีการทยอยออกงานประมูลต่างๆ ซ่ึงในปีน้ี

คาดวา่จะมีงบประมาณทั้งหมด 2 รอบ 

 

17. หนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้จ่ายปีนี ้มีแนวโน้มเพิม่ขึน้หรือลดลง 

ตอบ  ภาระดอกเบ้ียท่ีเพิ่มขึ้น เกิดจากโครงการท่ีบริษทัฯไดม้ามากขึ้น มีการกูท้าํ Project Finance ซ่ึงจะทาํ

ใหมี้แนวโนม้ในการมีภาระดอกเบ้ียเพิ่มขึ้น การเก็บเงินต่างๆ ท่ีไดรั้บเขา้มา มีการนาํชาํระคืนเงินกู ้ส่งผลให้

เงินกูล้ดลง ในช่วงไตรมาสหน่ึง บริษทัฯ มีลูกคา้เช่นงาน USO ต่างๆ ท่ีทยอยชาํระเงินทุก 6 เดือน ซ่ึงจะทาํ

ใหเ้งินกูใ้นส่วนนั้นลดลงได ้ 

 

18. Recurring Income ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนเป็นเท่าไร มีแนวทางอย่างไร และแผนงาน Spin-Off บริษัทย่อย 

Blue Solution และ GLS เป็นอย่างไร 

ตอบ  บริษทัฯ พยายามผลกัดัน Recurring ให้มีความเติบโต มีการตั้งเป้าเติบโตเฉล่ีย10-20% ทั้งน้ีการ

ต่อรองมูลค่าสัญญาต่างๆ มีการแข่งขนัมากขึ้น ก็จะเป็นตวัท่ี obsess หรือวา่เป็นส่วนลดท่ีจะเกิดขึ้นในการทาํ

จริง สําหรับแผนการ spin-off บริษทัย่อย Blue Solution มีแผนชัดเจนอยู่แลว้ ในปัจจุบนัอยู่ระหว่างการ

ทาํงานร่วมกนัระหว่างบริษทัฯ ตลาดหลกัทรัพย ์และ ก.ล.ต. คาดว่าหลงัจาก ก.ล.ต. ดาํเนินกระบวนการ

ต่างๆ แลว้เสร็จ ซ่ึงมีโอกาสท่ีจะเกิดขึ้นในเดือนน้ีทั้งหมด คาดว่าจะประกาศวนัท่ีชดัเจนได ้ซ่ึงขณะน้ีอยู่ใน

กระบวนการของ ก.ล.ต. มีการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร มีการเจรจากบัคณะกรรมการ มีการตรวจเอกสารต่างๆ ซ่ึง 

 



 

 

 

เป็นขั้นตอนท่ีดาํเนินการอยู ่สาํหรับ GLS บริษทัฯ มองวา่หากธุรกิจดาํเนินไปไดด้ว้ยดี ประสบความสาํเร็จ ก็

อยูใ่นวิสัยท่ีสามารถจะ spin-off ได ้

 

19. Backlog ส้ินปี 2023 ตํ่ากว่า 2022 ค่อนข้างมาก จะทําให้แนวโน้มผลประกอบการใน 1H24 ค่อนข้างอ่อน

ตัวกว่าปีท่ีแล้วหรือไม่ 

ตอบ  ดว้ยงบประมาณท่ีไม่มีการประมูลเกิดขึ้นในช่วงปีท่ีผ่านมา เพราะงบประมาณปี 2567 ไม่ไดมี้การ

พิจารณา ถือเป็นปกติท่ีเกิดขึ้นในสภาวะปัจจุบนั 

 

20. USO TOT อยู่ใน backlog หรือยัง และ Total Circuit ของ Data Service มีอยู่เท่าไร 

ตอบ  USO TOT อยู่ระหว่างการประเมินความเส่ียง หรือประเมินความคุ ้มค่าว่า บริษทัฯ ควรเข้าไป

ดาํเนินการหรือไม่ดาํเนินการอย่างไร การให้ขอ้มูลก็เสมือนเปรยนกัลงทุนไปในระดบัหน่ึงว่าสนใจหรือไม่

สนใจ อยา่งไรก็อยูร่ะหวา่งการประเมินความเส่ียง 

 

21. งบลงทุนปี 2566 อยู่ท่ีเท่าไหร่ และงบการลงทุนปี 2567 คาดว่าต้องใช้เงินเท่าไร นําไปใช้ส่วนใดเป็นหลกั 

และแผนการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินปีนี้เป็นอย่างไร 

ตอบ  การลงทุนหลกัคือการขยายโครงข่ายทัว่ไป และขยาย Data Center ในปีท่ีแลว้ กับปีน้ีจะเห็นการ

ลงทุน Data Center ในส่วนท่ีบริษทัฯ ไดล้งทุนกบั ETIX อยู ่

 

22. งาน Installation ท่ีมี Margin สูงในปีท่ีแล้ว ได้ส่งมอบไปใกล้หมดหรือยัง 

ตอบ  งาน Installation มีการส่งมอบไปแลว้ และหลงัจากงบประมาณพิจารณาอนุมติั คาดว่าจะมีงานใน

ส่วนน้ีเขา้มาเพิ่มเติม 

 

23. บริษัทฯ มีโอกาสจะรับงานวางระบบก่อสร้าง Data Center บ้างไหม 

ตอบ  บริษทัฯ สามารถทาํได ้แต่ในบางคร้ังผูรั้บจา้งอาจทาํไปพร้อมกบัการก่อสร้างอาคาร ซ่ึงทาํให้เกิด

การแข่งขนั และหากมีการแข่งขนัแลว้ margin ไม่เหมาะสม บริษทัฯ ก็ไม่ดาํเนินการ บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญั

กบัคุณภาพของงานท่ีรับเขา้มา การส่งมอบ รวมไปถึงเร่ืองของคุณภาพของ margin ดว้ยเช่นกนั 

 



 

 

24. ขอทราบ outlook Q1 

ตอบ  outlook Q1 คาดวา่เติบโตไดต้ามเป้าท่ีตั้งใจไว ้

 

25. ขอความรู้ผู้บริหารถึงความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เพ่ือเป็นศูนย์กลางของ Data Center 

ในทวีปเอเชีย และเม่ือเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น เวียดนาม จีน มีข้อได้เปรียบ และเสียเปรียบอย่างไร

บ้าง 

ตอบ  บริษทัฯ มีตาํแหน่งพื้นท่ีตั้งท่ีดี มีไฟท่ีเยอะท่ีสามารถจ่ายให้กับ Data Center ได้ เร่ืองน้ีเป็นส่วน

สาํคญัท่ีทาํใหบ้ริษทัฯ มีขอ้ไดเ้ปรียบจากหลายๆ ประเทศ 

 

26. ค่าใช้จ่ายด้าน Cybersecurity ของบริษัทฯ คิดเป็นประมาณกี ่% ของ Revenue 

ตอบ  บริษทัฯ ยงัไม่ไดด้าํเนินการอยา่งจริงจงัในเร่ืองของ Cybersecurity แต่มีการทาํ firewall ท่ีดาํเนินการ

อยูแ่ลว้ตามปกติ ยงัไม่ไดเ้ป็นส่วนท่ีใหญ่เม่ือเทียบกบังบประมาณของบริษทัฯ 

 

 

 

 

 


